



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๖๓๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)/รองอธิการบดี (อาจารย์รัช พชรธรรมกุล)/รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำกอง)/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่รองอธิการบดี (อาจารย์รัช พชรธรรมกุล) และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ได้รายงานผลการแก้ไขปัญหาการจราจร และที่จอดรถในมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๑. รายงานผลการประชุมเพื่อหาแนวทางการลดจำนวนอุบัติเหตุและวินัยจราจร นักศึกษา
๒. รายงานผลการประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจร และที่จอดรถในมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการด้านกายภาพอยู่ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ Go Eco ของมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและสนองต่อนโยบาย ต้องเชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงานอย่างจริงจัง จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ คลัสเตอร์กายภาพ และคลัสเตอร์พัฒนานักศึกษา การทำงานควรใช้ระบบจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาด้านกายภาพในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย (ทั้งในระดับคณะ สำนัก รวมไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ และแม่โจ้ชุมพรด้วย) โดยจัดระบบและกำหนดแผนให้ชัดเจน ที่สำคัญผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องใส่ใจ สร้างความเข้าใจและสื่อสารกับบุคลากรภายในหน่วยงานให้เข้าใจถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างแท้จริง

ทุกหน่วยงานต้องผลักดันการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ กล้าตัดสินใจทั้งด้านงาน เงิน คน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินโครงการต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรื่องใดที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขทันที และเรื่องใดที่จะพัฒนาต้องเร่งดำเนินการ แล้วรายงานความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบทุกระยะ

๒. การพัฒนาด้านกายภาพต้องไม่ดำเนินการในรูปแบบเดิม ๆ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านกายภาพ และร่วมกันจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์ หรือจัดตั้งเป็นคณะทำงานด้านกายภาพระดับหน่วยงาน เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม


๓. ในส่วนของการขยายระยะเวลาในการทดลองใช้จักรยานโมไบค์ และการทำ MOU ร่วมกับ บริษัท โมไบค์ จำกัด นั้น ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน โดยละเอียด ซึ่งต้องเร่งหารือกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยด่วน เพื่อจะได้สื่อสารให้นักศึกษา และบุคลากรได้ทราบและเข้าใจข้อกำหนดในการใช้งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาด้านกายภาพอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เรื่องจักรยานโมไบค์ มอบให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในการทดลองใช้จักรยานโมไบค์ ประสานงานการทำ MOU ร่วมกับ บริษัท โมไบค์ จำกัด แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

๒. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และบูรณาการอย่างจริงจัง และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ